

54 โรงงานน้ำตาลป่วน!

• เลิกชดเชยส่วนต่างค่าอ้อย-เตรียมถกกลดเสี่ยง

จับตา 54 โรงงานน้ำตาลป่วน หลัง 1 ธ.ค.ราคา น้ำตาลลอยตัวตามตลาดโลก-ยกเลิกระบบโควตา ก.ข.ค. กระทบหากราคาผันผวนแรง มีปัญหาในการจ่ายค่าอ้อย ล่วงหน้า เตรียมถกราคากลางหรือกำหนดราคาน้ำตาล ล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง

สืบเนื่องจากวันที่ 1 ธันวาคม 2560 จะเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ น้ำตาลทรายในประเทศ โดย ราคาน้ำตาลจะไปสู่การลอยตัว และยกเลิกระบบโควตา ก. (บริโภคนภายในประเทศ) โควตา ข. (ส่งออกโดยผ่านบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยหรืออนท.) โควตา ค. (ส่งออกโดยโรงงานน้ำตาล) ทำให้โรงงาน น้ำตาลปั่นป่วนโดยเฉพาะบทบาท ของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ที่มีจำนวนรวม 54 โรงงาน

นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย (สอน.) เปิด เผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ขณะนี้ โรงงานน้ำตาลทราย 54 แห่ง มีความกังวล หลังจากทีประกาศ ลอยตัวราคาน้ำตาลทราย ที่จะ ทำให้การกำหนดราคาอ้อยมี ปัญหา ถ้าราคาน้ำตาลในตลาด โลกผันผวนแรง ก็จะทำให้เกิด ปัญหาในการจ่ายค่าอ้อยที่โรง งานน้ำตาลจ่ายล่วงหน้าให้ชาวไร

อ้อยไปก่อน หากจ่ายค่าอ้อยให้ ชาวไร้อ้อยในราคาที่สูง สำนักงาน กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายหรือ กท.จะเป็นผู้จ่ายชดเชยส่วนต่าง ค่าอ้อยให้ ในราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ซึ่งตรงนี้ก็กำลังเป็นประเด็นว่า ถ้า เกิดกรณี ราคาน้ำตาลในตลาด โลกผันผวนมาก จะแก้ปัญหา อย่างไร เพราะกรม.มีมติไม่ช่วย ชาวไร้อ้อยแล้ว และกองทุนก็ไม่ อยู่ในบทบาทที่ต้องไปจ่ายชดเชย แบบที่ผ่านมา

“เวลานี้ที่ปั่นป่วนคือการ กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและขั้น สุดท้าย ที่โรงงานน้ำตาลจะต้อง จ่ายค่าอ้อยให้ชาวไร ซึ่งโรงงาน อาจจ่ายค่าอ้อยต่ำ เพราะไม่ กลัวเสี่ยง ในขณะที่ชาวไร้อ้อยจะ ได้รับเงินสำหรับลงทุนในการ ดูแลอ้อยน้อยลง ซึ่งล่าสุดทั้งซีก ภาครัฐและโรงงานน้ำตาลยังคง

กันไม่ได้ในการแก้ปัญหาหนี้”

นอกจากนี้แหล่งข่าวจาก กระทรวงอุตสาหกรรมยังเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า พอมีข่าว วันที่ 1 ธันวาคมนี้ จะลอยตัวราคา น้ำตาลโดยปล่อยให้ราคาอิงตาม ตลาดโลก ทำให้บรรดากลุ่ม อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น กลุ่ม เครื่องดื่ม จะลดการสั่งซื้อน้ำตาล เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำตาลใน ตลาดโลกถูกลง ขณะที่ราคา น้ำตาลในประเทศถูกควบคุมอยู่ ตามกฎหมายเดิม ดังนั้นถ้า ราคาน้ำตาลลอยตัว ก็จะทำให้ โครงสร้างต้นทุนต่ำลงเพราะ ราคาน้ำตาลอิงตามราคาตลาด โลกที่ขณะนี้ราคายังไม่สูงมาก

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหาราคาน้ำตาล ล่าสุด โรงงานน้ำตาลและอุตสาหกรรม ต่อเนื่องอยู่ระหว่าง พิจารณา เรื่องการกำหนดราคากลางหรือ กำหนดราคาน้ำตาลล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงกรณีราคา น้ำตาลผันผวนแรง และสะท้อน ถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ไม่ สามารถปรับราคาสินค้าได้ทัน ตามการขึ้น-ลงของราคาน้ำตาล เหมือนการกำหนดค่าเอฟทีหรือ ค่าไฟฟ้าผันแปร ที่ต้องมีคณะกรรมการดูแล โดยการพิจารณา เรื่องการกำหนดราคากลางนี้จะ ต้องเกิดขึ้นระหว่างภาคเอกชน ตกลงกันเองโดยไม่มีภาครัฐ เกี่ยวข้องด้วยเพื่อไม่ให้ผิดหลัก องค์การการค้าโลก (WTO) ■

